

หม่อมราชวงศ์
กมล

ด่วนที่สุด

ที่ ขร ๐๐๒๑/ว ๑๕๖๕



สำนักงานจังหวัด

เลขที่ 4498

วันที่ 03 ต.ค. 2565

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงราย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๑/ว ๑๕๗๖
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระ
ของจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นเขตกวดขัน
วินัยจราจร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้
ท่านดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

เมื่อคราวประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายทินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
การประชุมฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย และจัดทำประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัด
เชียงรายเป็นเขตกวดขันวินัยจราจร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการรณรงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งประกาศจังหวัด
เชียงราย เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย และสำเนาประกาศ
จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นเขตกวดขันวินัยจราจร มาเพื่อให้หน่วยงาน
ถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

๙

เรียน นาย อ. น. จ.ร. จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

เห็นควรทั้งนี้ในเชิงการออกสั่ง
ทุกกลุ่มงานฯ ค.น.จ. ท.ร.บ.น.จ.
กองกึ่งดี หอแห่งปกครองในเว็ปไซต์
ขอจังหวัดเชียงราย

๙๙
ต้นโพธิ์/เอว/เว็ป/ในหัวของ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย
ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด

(นายภาสกร บุญญลักษม์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

(นายคณิต คงช่วย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการกองงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์ โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๗๓๑๘-๒๓



ปก.ภาวสุภกวรรณี ๓
10หน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ถนนและประสาธน์เกษม



๙๙
๙๙



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย

ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้ในปี ๒๕๖๕ ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น "วาระจังหวัด" และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่า มีพฤติกรรมหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่มสุรา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย
๒. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แจกจ่ายให้ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป รวมทั้งรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๓. ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๔. ให้มีการดำเนินการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ทุกแห่ง โดยกวดขันการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๕. รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๕๓ (พ.ร.บ.)
๖. ห้วงระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 - ๖.๑ ห้วงระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงอัตราโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๕
 - ๖.๒ ห้วงระหว่างวันที่...

๖.๒ ห้วงระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง
และบังคับใช้กฎหมายโดยใช้อัตราโทษเดิม (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท)

๖.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยใช้
อัตราโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๕ (ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภาสกร บุญญลักษม์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัด



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตกวดขันวินัยจราจร

ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้ในปี ๒๕๖๕ ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น "วาระจังหวัด" และในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง โดยเริ่มดำเนินการเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ช่วงที่ ๒ บังคับใช้มาตรการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และกำหนดกฎ ระเบียบ บังคับใช้ในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หากข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน ผู้ใดไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เข้ามาในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ตักเตือนให้สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยและบันทึกประวัติพร้อมรายงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ทราบทุกวัน

- ครั้งที่ ๒ บันทึกประวัติและมีหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้น ประกาศในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้รับทราบโดยทั่วกัน

- ครั้งที่ ๓ บันทึกประวัติและมีหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการนำไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน และการต่อสัญญาจ้างในแต่ละปี พร้อมทั้ง บันทึกนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ และประกาศในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้รับทราบโดยทั่วกัน และกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ชี้แจงแนวทางการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่

กรณีประชาชนทั่วไป ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เข้ามาในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้ตักเตือนแนะนำ ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ พร้อมบันทึกรายชื่อและรายงานผลประจำวันเสนอ ผู้บังคับบัญชาและศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัดเชียงรายทราบทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภาสกร บุญญลักษม์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัด